

Những năm qua, Đảng ủy thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) luôn quan tâm, chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đảng bộ thị trấn Quỳnh Côi hiện có 461 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ. Đồng chí Nguyễn Xuân Hiếu, Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết: Xác định công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy thị trấn đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập bình quân đạt 97,8%. Thông qua các đợt học tập, ý thức, tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt, thể hiện trong việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Huyện ủy và của địa phương. Cùng với đó, Đảng ủy thị trấn tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa bàn dân cư như: xây dựng đô thị văn minh; vệ sinh môi trường; xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang... Công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm được Đảng ủy thị trấn thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đánh giá đa chiều. Công tác phát triển đảng được chú

## THỊ TRẤN QUỲNH CÔI Chú trọng công tác xây dựng Đảng



Cơ sở hạ tầng của thị trấn Quỳnh Côi được đầu tư nâng cấp.

trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy thị trấn kết nạp được 18 đảng viên mới. Công tác cán bộ được Đảng ủy thị trấn đổi mới mạnh mẽ theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch; đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy thị trấn đã cử 20 cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ, công chức thị trấn cơ bản đạt chuẩn theo quy định. Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn: Trong nhiệm

kỳ qua, Đảng ủy thị trấn Quỳnh Côi đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng giao ban tuần, tháng với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và bí thư các chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố để nghe phản ánh tình hình, những vấn đề phát sinh ở cơ sở; đồng thời, chỉ đạo tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Qua 2 cuộc tiếp xúc, đối thoại, nhiều vấn đề người dân còn vướng mắc đã được giải quyết kịp thời góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy,

chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, Đảng ủy thị trấn còn phân công đảng ủy viên cùng tham dự sinh hoạt với các chi bộ để nắm bắt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo tập trung vào các lĩnh vực để phát sinh sai phạm như tài chính, ngân sách; quản lý đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện chính sách an sinh xã hội. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy đã xây dựng

và triển khai thực hiện 9 cuộc kiểm tra (đạt 100% kế hoạch); Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng và tổ chức thực hiện 14 cuộc kiểm tra, 4 cuộc giám sát; các chi bộ tổ chức thực hiện 85 cuộc kiểm tra, hoàn thành kế hoạch đề ra. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát huy tác dụng trong phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vi phạm, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật của các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần tạo được niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Nhờ tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thị trấn Quỳnh Côi đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, kinh tế của thị trấn hàng năm luôn giữ được mức tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ từ nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Hiện nay, tỷ trọng nông nghiệp chỉ chiếm 2% trong cơ cấu kinh tế của thị trấn. Thu nhập của người dân đạt 43 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,31% (giảm 2,3% so với đầu nhiệm kỳ). Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển. Cơ sở hạ tầng của thị trấn được nâng cấp. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. An ninh chính trị cơ bản ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

ĐÀO QUỲN

## ► 1.628 công trình, phần việc phụ nữ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Trong 3 năm qua, 100% chi hội phụ nữ trong tỉnh đã giúp đỡ được 8.905 gia đình đạt các tiêu chí "gia đình 5 không, 3 sạch".



Phụ nữ xã Thái Dương (Thái Thụy) chăm sóc đường hoa phụ nữ.

Hội liên hiệp phụ nữ 286 xã, phường, thị trấn đã chủ động đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện 1.628 công trình, phần việc, hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó có 1.128 công trình, phần việc đã hoàn thành như: xây dựng cánh đồng sạch, đường hoa, bồn hoa phụ nữ, phân loại rác thải tại hộ gia đình, hỗ trợ con giống, xóa nghèo có địa chỉ, cấp lá yêu thương... Các công trình, phần việc của phụ nữ đã góp phần không nhỏ để các địa phương hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

KUÂN PHƯƠNG

## ► PHỤ NỮ HUNG HÀ Tiết kiệm hơn 4 tỷ đồng giúp đỡ hội viên

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các cấp hội phụ nữ ở Hưng Hà đã vận động cán bộ, hội viên thực hành tiết kiệm theo gương Bác.

Đến nay, toàn huyện có 305 tổ tiết kiệm với 14.381 hội viên tham gia với số tiền hơn 4 tỷ đồng để giúp đỡ hội viên vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế. Các cấp hội còn duy trì hoạt động của 628 câu lạc bộ và mô hình hoạt động, trong đó thành lập mới 195 mô hình. Các mô hình đã hỗ trợ 112 hội viên nghèo hơn 2,5 tấn gạo, 270 triệu đồng; tặng 45 học sinh có hoàn cảnh khó khăn số tiền 54 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cơ sở hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tương trợ, giúp đỡ nhau thông qua các hình thức cho vay không lấy lãi, giúp không hoàn lại với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng; có 103 chi hội giúp 110 chi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1,65 tỷ đồng, 259 ngày công lao động. Thông qua các hoạt động thực hành tiết kiệm, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các cấp hội đã giúp 338 hộ thoát nghèo, trong đó có 252 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ.

PHƯƠNG CHI

## ► TIỀN HẢI Tổ chức hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 21/8, tại hội trường UBND xã Nam Trung, Hội Chữ thập đỏ huyện Tiền Hải tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt II dành cho các xã, trường học, doanh nghiệp đóng trên địa bàn khu Nam huyện.



Ngày hội hiến máu tình nguyện không chỉ mang lại sự sống cho con người mà còn là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức thu được 188 đơn vị máu an toàn.

MẠNH THẮNG

## Cựu chiến binh Hưng Hà trên mặt trận mới

Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, những người con của quê hương Hưng Hà đã hy sinh xương máu, góp phần đánh thắng kẻ thù, giành độc lập, tự do cho dân tộc. Hòa bình lập lại, các cựu chiến binh (CCB) trở về với cuộc sống đời thường vẫn luôn phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sau khi từ chiến trường trở về, CCB Nguyễn Dung Bầy, xã Diệp Nông đã trải qua suy nghĩ về phát triển kinh tế gia đình. Nhận thấy nhu cầu về vật liệu xây dựng của người dân rất lớn, các lò gạch thủ công đang dần bị xóa bỏ vì gây ô nhiễm môi trường, ông Bầy đã tìm hiểu công nghệ sản xuất gạch không nung. Năm 2007, ông mạnh dạn vay vốn ngân hàng kết hợp cùng nguồn vốn tích lũy của gia đình đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy để sản xuất gạch không nung. Từ một máy sản xuất ban đầu, từng bước ông mở rộng quy mô nhà xưởng với diện tích 7.000m<sup>2</sup>, đầu tư thêm 2 máy sản xuất gạch không nung với sản lượng 1 van viên gạch/ngày. Bình quân mỗi năm doanh thu

đạt 3 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, cuối năm 2017, ông tiếp tục đầu tư 4 tỷ đồng xây dựng cơ sở sản xuất hương với 50 máy làm hương. Đến nay, lợi nhuận thu được của gia đình ông đạt hàng tỷ đồng. Ông Bầy cho biết: Mỗi ngày cơ sở sản xuất khoảng 3 tấn hương xuất khẩu đi Ấn Độ, tạo việc làm cho 70 lao động địa phương với thu nhập bình quân từ 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng.

Kết thúc chiến tranh, ông Cao Đăng Khiếu, xã Cộng Hòa trở về quê hương với thương tật hạng 2/4. Cuộc sống khó khăn, ông và vợ phải làm đủ nghề để nuôi gia đình có 3 con nhỏ. Thấm nhuần lời dạy của Bác: "Thương binh tàn nhưng không phế", ông luôn trăn trở làm sao để phát triển kinh tế gia đình. Nghĩ là làm, từ làm ruộng, nuôi lợn, gà để có thêm thu nhập, dần dần ông chuyển sang nuôi bò. Ban đầu ông chỉ nuôi vài con, đến năm 2015, nhận thấy vùng đất bãi ven sông trồng ngô kém hiệu quả có tiềm năng cho phát triển chăn nuôi đại gia súc, ông đã mạnh dạn đầu tư 13 mẫu đất, đầu tư gần 2 tỷ đồng để xây dựng trang trại nuôi bò sữa. Nhờ nỗ lực lao động, từ 36 con bò cái ban đầu, đến nay trang trại của ông đã có gần 100 bò cái. Năm 2018, gia đình ông đã thu hồi toàn bộ vốn, tiếp tục nhân rộng đàn bò và thu lãi hàng trăm triệu đồng. Cùng với nuôi bò sinh sản, ông Khiếu còn trồng 1.500 cây lấy gỗ. Ước tính doanh thu sau 10 năm trồng cây sẽ đạt hơn 5 tỷ đồng.



Vườn cam 800 gốc của cựu chiến binh Nguyễn Đức Xuân, xã Độc Lập (Hưng Hà).

Cũng như ông Khiếu, ông Bầy, năm 2007 CCB Nguyễn Đức Xuân, thôn Đồng Phú, xã Độc Lập đã mạnh dạn xây dựng trang trại nuôi gà với số lượng hàng nghìn con. Ông Xuân chia sẻ: Ngoài nuôi gà, những năm

gần đây tôi nhận thấy nuôi cá lồng mang lại hiệu quả cao nên năm 2013 tôi cùng 2 CCB khác đầu tư nuôi 40 lồng cá trên sông. Năm 2015, tôi trồng thêm 800 gốc cam đến nay đã bắt đầu cho thu hoạch vụ đầu. Nhờ mạnh dạn đầu tư, bình quân mỗi năm tổng doanh thu của gia đình ông Xuân đạt 2 - 3 tỷ đồng. Hay như thương binh Nguyễn Văn Chất, xã Tiến Đức đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi từ năm 2001, thường xuyên nuôi 40 - 50 lợn thịt và 5 lợn nái, mỗi năm nuôi 3 lứa, bình quân thu 200 triệu đồng/lứa. Sau khi bệnh dịch tả lợn châu Phi

gây thiệt hại cho đàn lợn, ông đã nhạy bén chuyển sang nuôi gia cầm. Hiện trang trại của ông có hơn 100 gà mái đẻ và ông đang tiếp tục mở rộng đầu tư chăn nuôi gà thay thế nuôi lợn.

Những CCB dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình, địa phương ở Hưng Hà đã thực sự trở thành tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng là những người lính Cụ Hồ trên mặt trận mới.

MAI THƯ

## ĐÔNG HƯNG Lan tỏa phong trào xây dựng gia đình văn hóa

Những năm qua, huyện Đông Hưng luôn chú trọng thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, góp phần để huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2019.

Gia đình ông Trương Văn Duẩn, thôn Hưng Sơn, xã Minh Tân là gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền. Phát huy nghề truyền thống trồng hoa, cây cảnh của xã, từ năm 1989 ông Duẩn đã mạnh dạn chuyển đổi 1.000m<sup>2</sup> đất cấy lúa không hiệu quả sang trồng đào, hoa cúc, hoa hồng và cây cảnh các loại. Mỗi năm, gia đình ông thu lãi từ 200 - 250 triệu đồng. Nhờ vậy, ông Duẩn đã đầu tư xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm trang thiết bị hiện đại phục vụ sinh hoạt gia đình. Trên cương vị truyền thôn, ông Duẩn tích cực tuyên truyền, phổ



Hình thức sân khấu hóa được sử dụng để tuyên truyền xây dựng gia đình hạnh phúc.

biến đến đảng viên và nhân dân trong thôn thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật

của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới,

từ bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong cuộc sống, việc tang... Ông Xuân cho

biết: Dạy con cháu điều hay, lẽ phải, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ là những giá trị truyền thống mà gia đình tôi duy trì suốt bao năm nay. Ông bà, cha mẹ là tấm gương, nếu cha mẹ siêng năng lao động, biết quan tâm, dạy bảo con cái thì sau này con cái cũng học theo như vậy. Hiện tại, hai cô con gái của tôi đều ngoan ngoãn, lễ phép, có chí tiến thủ, cô chị đã lập gia đình có công việc với mức thu nhập tốt, cô em luôn là sinh viên giỏi. Đây chính là niềm hạnh phúc của vợ chồng tôi.

Là một trong những xã tiêu biểu trong thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, năm 2018 xã Hợp Tiến có 92% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó 70% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền; xã được công nhận xã văn hóa nông thôn mới. Chia sẻ về cách làm của địa phương, ông Trịnh Thế Hùng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục, đầu năm tổ chức cho các gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, cuối năm họp dân ở các thôn bình xét, chấm điểm và tổ chức

trao danh hiệu gia đình văn hóa trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11). Tại các thôn đều thành lập các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, các tổ, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. 5/5 thôn đã xây dựng được hương ước thôn làng. Cứ 3 năm xã lại tổ chức khen thưởng các gia đình đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục, góp phần khích lệ, động viên phong trào xây dựng gia đình văn hóa trong toàn xã.

Để thực hiện tốt phong trào, hàng năm, Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện Đông Hưng luôn chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện chương trình xây dựng gia đình văn hóa như: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình... Tổ chức hội thi, giao lưu, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và hội nghị biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu trong toàn huyện. Trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng

năm, tại các khu dân cư đều tổ chức biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa. Ông Lại Thành Kiên, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Đông Hưng cho biết: Việc tổ chức đăng ký và bình xét danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm thực hiện công khai, dân chủ. Số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực.

Phong trào xây dựng gia đình phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định tình hình an ninh chính trị. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa của huyện tăng từ 84,5% (năm 2016) lên 90% (năm 2018); có gần 300 gia đình văn hóa tiêu biểu được UBND huyện khen thưởng, 20 gia đình văn hóa tiêu biểu được UBND tỉnh tặng bằng khen, 2 gia đình tiêu biểu được di dự hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc 3 năm (2016 - 2018).

THU HIỀN